



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 หน้า 10 มูลค่าข่าว 173,664.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘เอ็ดต้า’ปูฐานรับดิจิทัลคอมเมิร์ซ

กรุงเทพธุรกิจ ● “เอ็ดต้า” ยี่มรับหลังปิดฉากงานเวิร์คสท้าวเข้าสู่ปีที่ 8 สดใสระบุงานสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกูรูชื่อดังของวงการไซเบอร์และอีคอมเมิร์ซไทยและระดับโลกที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานกันอย่างเจาะลึกทุกประเด็นกว่า 30 หัวข้อ ระบุต้องเร่งปูรากฐานให้ประเทศรับดิจิทัลอีโคโนมีเต็มรูปแบบ

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ เอ็ดต้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า งานก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” ถือว่า

ประสบความสำเร็จเกินคาด มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้าฟังสัมมนาตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่มีนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดเวิร์กช็อป, การทงาน และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

พร้อมกันนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะสามารถมองเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ดิจิทัล อีโคโนมีด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งอี-คอมเมิร์ซ พาร์ค ระหว่างเอ็ดต้ากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความร่วมมือในการจัดตั้งดิจิทัลเอเชีย ฮับ ไทยแลนด์ ว่าเป็นความร่วมมือเพื่อเดินทางสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนำร่องการกั๊ยมเงินเพื่อการศึกษาระบบดิจิทัล และความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทยในเรื่องจีดีพีอาร์ของ 13 สมคม